

Số:11

Ngày 23/3/2020

Bản tin hàng tuần
ra ngày thứ Hai

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

VĂN BẢN MỚI

- 1. Tạm dừng cấp Giấy phép cho lao động nước ngoài đến từ vùng có dịch Covid-19.*
- 2. Cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án, đương sự vẫn có quyền tự thỏa thuận thi hành án.*
- 3. Thay đổi cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.*
- 4. Xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây thiệt hại về kinh tế.*
- 5. 03 điều kiện để khách hàng được lùi thời hạn trả nợ do dịch Covid-19.*
- 6. Phải cách ly vùng có dịch Covid-19 tối thiểu 28 ngày.*
- 7. Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế và miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.*
- 8. Khách đi nước ngoài về chưa đủ 14 ngày không được vào trụ sở Chính phủ.*

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

- 1. Văn bản điện tử có giá trị pháp lý như thế nào?*
- 2. Thể thức và kỹ thuật trình bày bản sao văn bản sang định dạng điện tử được quy định như thế nào?*
- 3. Cách viết hoa đối với danh từ riêng chỉ tên người được quy định như thế nào?*
- 4. Cách viết hoa đối với tên cơ quan, tổ chức được quy định như thế nào?*

VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. TẠM DỪNG CẤP GIẤY PHÉP CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI ĐẾN TỪ VÙNG CÓ DỊCH COVID-19

Ngày 10/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 28/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2020. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Trong phiên họp này, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tạm dừng cấp Giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài có dịch Covid-19; Đưa ra các phương án, giải pháp cụ thể hỗ trợ kịp thời người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài phòng, chống dịch. Bộ cũng được giao nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết quyền lợi của người lao động trong trường hợp bị thiếu, mất việc do ảnh hưởng của dịch.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện, trình Thủ tướng ký ban hành Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 theo hướng phân công, giao nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng bị thiệt hại do dịch Covid-19, không bao cấp cho sự yếu kém, loại bỏ cơ chế xin cho, bảo đảm công khai, minh bạch trong các cơ chế chính sách hỗ trợ.

Đề nghị các bộ, ngành khẩn trương rà soát và đề xuất miễn, giảm

các khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng dịch Covid-19, gửi Bộ Tài chính; Chủ động tháo gỡ, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, hoàn thành giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Chính phủ cũng giao nhiệm vụ hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng vay vốn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng cũng cần tiến hành ổn định lãi suất, tỷ giá, thị trường vàng, ngoại tệ cũng như chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục cân đối nguồn vốn, giảm lãi suất cho vay...

2. CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐÃ RA QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN, ĐƯƠNG SỰ VẪN CÓ QUYỀN THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN

Đây là quy định mới được Chính phủ thay đổi tại Nghị định 33/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án, đương sự vẫn có quyền tự thỏa

thuận thi hành án. Thỏa thuận phải bằng văn bản thể hiện rõ thời gian, địa điểm, nội dung thỏa thuận, thời hạn thực hiện thỏa thuận, hậu quả pháp lý đối với việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nội dung đã thỏa thuận, có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên tham gia. Đương sự phải chịu trách nhiệm về nội dung thỏa thuận, không vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội, không đúng với thực tế, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba hoặc trốn phí thi hành án.

Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đang tổ chức thi hành án mà đương sự thỏa thuận về việc không yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục thi hành một phần hoặc toàn bộ quyết định thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ thi hành án đối với nội dung thỏa thuận đó theo quy định tại Luật Thi hành án dân sự.

Trường hợp đương sự thỏa thuận đình chỉ thi hành án sau thời điểm tài sản đã được bán đấu giá thành hoặc đã bán cho đồng sở hữu hoặc người được thi hành án đã đồng ý nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án mà chưa giao được tài sản cho họ thì việc thỏa thuận phải được sự đồng ý của người trúng đấu giá, người mua tài sản hoặc người nhận tài sản. Sau khi có quyết định đình chỉ thi hành án của thủ trưởng cơ

quan thi hành án dân sự, đương sự không có quyền yêu cầu thi hành án trở lại đối với nội dung đã đình chỉ thi hành.

Trường hợp cần xác minh làm rõ thông tin về tài sản, nơi cư trú, nơi làm việc, trụ sở của người phải thi hành án hoặc các thông tin khác liên quan đến việc thi hành án thì thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thể ủy quyền xác minh cho cơ quan thi hành án dân sự nơi có thông tin. Việc ủy quyền xác minh của cơ quan thi hành án dân sự phải bằng văn bản, nêu rõ nội dung ủy quyền và nội dung cần thiết khác. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự nơi nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm về kết quả xác minh theo nội dung ủy quyền, trả lời bằng văn bản về kết quả xác minh cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy quyền.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/5/2020, làm hết hiệu lực một phần Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự.

3. THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Ngày 18/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 02/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo quy định mới, Đài Truyền hình Việt Nam có 28 đơn vị trực thuộc, trong đó tổ chức giúp

việc cho Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chỉ gồm: Văn phòng; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Kiểm tra; Ban Hợp tác quốc tế. Từ ngày 10/5/2020, Ban Thư ký biên tập sẽ là tổ chức giúp việc cho Tổng Giám đốc và sản xuất, phát sóng chương trình.

Các Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ sẽ sáp nhập thành Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ; Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên và là các đơn vị tổ chức sản xuất, phát sóng chương trình.

Trong cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam không còn Tạp chí Truyền hình, thay vào đó bổ sung thêm Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số là tổ chức sản xuất, phát sóng chương trình thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/05/2020, sửa đổi, bổ sung Nghị định 02/2018/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.

4. XỬ LÝ NGHIÊM CÁC TRƯỜNG HỢP GIẤU DỊCH DẪN ĐẾN DỊCH BỆNH LÂY LAN RỘNG, GÂY THIẾT HẠI VỀ KINH TẾ

Ngày 09/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 12/CT-TTg về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Để khẩn trương kiểm soát tốt các loại dịch bệnh, đặc biệt là bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu Phi, không để các dịch lây lan, bùng phát, Thủ tướng yêu cầu các địa phương chưa có dịch: tăng cường công tác giám sát, dịch bệnh, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh, nguy cơ cao; phát hiện sớm và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây thiệt hại về kinh tế, bức xúc cho người dân.

Tại các địa phương đang có dịch, Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực và áp dụng các giải pháp một cách đồng bộ để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lây lan, kéo dài. Nếu các ổ dịch có nguy cơ lây lan diện rộng thì cần công bố dịch và tổ chức chống dịch theo quy định. Các địa phương cũng cần khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin bao vây ổ dịch và phòng bệnh cho toàn bộ đàn gia cầm có nguy cơ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ, tổng hợp diễn biến tình hình bệnh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kịp thời. Tập trung các nguồn lực để tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động

vật, nhất là đối với bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi; hướng dẫn, bảo đảm tổ chức nuôi tái đàn lợn thành công, không để dịch bệnh tái phát.

Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường giám sát phát hiện sớm những trường hợp nghi nhiễm cúm A/H5N1, A/H5N6 và các loại cúm gia cầm khác; hướng dẫn các địa

phương chủ động giám sát tại cộng đồng, phát hiện sớm trường hợp người mắc bệnh, cách ly, khoanh vùng xử lý triệt để, không để dịch lây lan diện rộng; khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng, chống dịch CGC lây từ gia cầm sang người.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/3/2020.

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

5. 03 ĐIỀU KIỆN ĐỂ KHÁCH HÀNG ĐƯỢC LƯÌ THỜI HẠN TRẢ NỢ DO DỊCH COVID-19

Ngày 13/3/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Cụ thể, cơ cấu lại thời hạn trả nợ là số dư nợ gốc và/hoặc lãi khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính; phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng công bố hết dịch Covid-19; khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký do doanh thu,

thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong đó, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ được thực hiện trong trường hợp: số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký; số dư nợ đã quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 15 ngày kể từ ngày 13/3/2020.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng công bố hết dịch Covid-19.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 13/3/2020.

6. PHẢI CÁCH LY VÙNG CÓ DỊCH COVID-19 TỐI THIỂU 28 NGÀY

Ngày 16/3/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Quyết định 904/QĐ-BYT về việc ban hành "Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19".

Theo đó, khi vùng dịch đã có sự lây lan trong cộng đồng và có nguy cơ lớn lây lan sang các khu vực, địa phương khác trong khi hầu hết các khu vực, địa phương khác chưa có ca bệnh hoặc chỉ có một số ít ca bệnh xâm nhập thì cách ly vùng có dịch tối thiểu 28 ngày kể từ ngày thực hiện cách ly. Tùy theo diễn biến tình hình dịch và nguy cơ lây lan trong vùng cách ly mà thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra Quyết định thiết lập vùng cách ly trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Y tế trong đó nêu rõ địa điểm, thời gian, phạm vi vùng cách ly. Tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức đến từng hộ dân để quán triệt chủ trương, tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tạo sự đồng thuận và ủng hộ việc thiết lập vùng cách ly y tế. Lập sơ đồ chốt, trạm kiểm soát tại tất cả đường chính, đường làng, lối mở, ngõ, ngách ra/vào vùng cách ly. Phân công và bố trí lực lượng tại các chốt/trạm kiểm soát, thành phần chốt/trạm kiểm soát bao gồm cán bộ công an, quân đội, cán bộ xã, cán bộ

y tế, dân quân, các đoàn thể, tổ liên gia, trong đó chốt trưởng nên là cán bộ công an. Kiểm soát chặt chẽ và hạn chế tối đa người ra, người vào vùng cách ly. Người ra/vào vùng cách ly phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Lập danh sách, đo thân nhiệt, quan sát tình trạng sức khỏe tất cả người được phép ra/vào vùng cách ly. Yêu cầu tất cả những người được phép vào vùng cách ly phải đeo khẩu trang và khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh; khi ra phải tháo bỏ khẩu trang đã sử dụng và thu gom vào nơi quy định tại chốt kiểm soát và khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh...

Bên cạnh đó, trong vùng cách ly, học sinh nghỉ học; học sinh, giáo viên, người lao động trong vùng cách ly học tập, làm việc bên ngoài vùng cách ly cũng phải được cho nghỉ và không ra ngoài vùng cách ly trong suốt thời gian cách ly. Chính quyền và các cơ quan chức năng phải đảm bảo các nhu cầu thiết yếu về an sinh xã hội cho người dân trong vùng cách ly thông qua việc cung ứng, thiết lập các điểm bán hàng bình ổn giá trong khu vực cách ly thay cho việc họp chợ để cung cấp: Nhu yếu phẩm; Lương thực, thực phẩm; Năng lượng, xăng dầu; Thuốc chữa bệnh thiết yếu...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/3/2020.

7. BỘ TÀI CHÍNH ĐỀ XUẤT GIA HẠN NỢP THUẾ VÀ MIỄN, GIẢM THUẾ CHO DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

Ngày 13/3/2020, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 02/CT-BTC về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống và ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, nhằm giảm thiểu khó khăn do dịch Covid-19, trước ngày 15/3/2020, Bộ Tài chính sẽ hoàn thành việc rà soát, đề xuất các giải pháp về thuế, phí, lệ phí, trước hết là gói hỗ trợ khoảng 30.000 tỷ đồng để góp phần tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng. Cũng trong thời gian này, Bộ sẽ đề xuất với Chính phủ việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất; miễn, giảm thuế, phí lệ phí cho các đối tượng nói trên.

Bên cạnh đó, nhằm tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy xuất nhập khẩu trong thời gian này, Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm, tạo hàng giả, hàng nhái, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch. Các cơ quan thuế, hải quan có trách nhiệm đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch như thông quan, hoàn thuế, gia hạn thuế...

Về việc phục hồi và phát triển ngành du lịch, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để mở rộng, xét cải tiến thủ tục cấp thị

thực điện tử, đề xuất cấp miễn phí thị thực cho khách du lịch đi theo Chương trình du lịch trọn gói đến hết năm 2020. Đồng thời đưa Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch vào hoạt động.

Không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch đang bùng phát, lan rộng trên thế giới như hiện nay; tiếp tục triển khai các giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để rơi vào thế bị động. Đảm bảo khẩn trương công tác phối hợp trong việc bố trí kịp thời, đầy đủ kinh phí, trang thiết bị... liên quan đến phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật. Chủ động, quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh (cả ở trong nước và xâm nhập từ nước ngoài); tổ chức cách ly hoặc giám sát người đã tiếp xúc với người bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; rà soát người nhập cảnh trong 14 ngày qua nhưng không thuộc diện cách ly tập trung, phát hiện kịp thời nguồn lây bệnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 13/3/2020.

8. KHÁCH ĐI NƯỚC NGOÀI VỀ CHƯA ĐỦ 14 NGÀY KHÔNG ĐƯỢC VÀO TRỤ SỞ CHÍNH PHỦ

Ngày 13/3/2020, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 1939/CT-VPCP về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Văn phòng Chính phủ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước, để tăng cường các biện

pháp phòng, chống dịch bệnh tại Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm các nội dung sau: trưởng các Vụ, Cục, đơn vị, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nghiêm việc tạm hoãn các chuyến công tác, học tập ở nước ngoài, đi nước ngoài về việc riêng cho đến khi công bố hết dịch. Toàn bộ công chức, viên chức, người lao động không tiếp khách tại trụ sở cơ quan, trừ trường hợp có lý do thật sự cấp thiết.

Bên cạnh đó, Cục Quản trị, Cục Hành chính – Quản trị II không để khách đến làm việc đã đi nước

ngoài về hoặc có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 mà chưa đủ 14 ngày vào trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. Đặt máy đo thân nhiệt tại các cổng ra, vào cơ quan để kiểm tra toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan và khách đến làm việc.

Đặc biệt, số lượng người tham dự các cuộc họp tại mỗi phòng tối đa 20 người (trừ phòng lớn), bố trí chỗ ngồi cho các đại biểu tham dự cuộc họp, hội nghị giữ khoảng cách tối thiểu 01 m giữa các ghế.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 13/3/2020.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Bộ Tài chính vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Theo dự thảo, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định khoản 1 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 26/2012/QH13). Đối tượng nộp thuế có thu nhập cá nhân tăng từ mức 09 triệu đồng/tháng (tức là 108 triệu đồng/năm) lên mức 11

triệu đồng/tháng (tức là 132 triệu đồng/năm). Đối với mỗi người phụ thuộc, tăng 800.000 đồng so với trước kia lên 4,4 triệu đồng/tháng. Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 26/2012/QH13 (9 triệu đồng/tháng đối với đối tượng nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc) sẽ được xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Hỏi: Văn bản điện tử có giá trị pháp lý như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 5 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/3/2020 về công tác văn thư có quy định văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy. Chữ ký số trên văn bản điện tử phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật.

2. Hỏi: Thể thức và kỹ thuật trình bày bản sao văn bản sang định dạng điện tử được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/3/2020 về công tác văn thư có quy định thể thức và kỹ thuật trình bày bản sao y, sao lục, trích sao từ văn bản sang định dạng điện tử được thực hiện theo quy định tại mục I, Phần II, Phụ lục I, Nghị định này như sau: tiêu chuẩn văn bản số hóa được định dạng Portable Document Format (.pdf), phiên bản 1.4 trở lên; ảnh màu; độ phân giải tối thiểu là 200dpi; tỷ lệ số hóa là 100%. Khi sao văn bản hành chính sang định dạng điện tử thì cơ quan, tổ chức phải sử dụng chữ ký số. Chữ ký số được đặt tại vị trí góc trên, bên phải, trang đầu của văn bản; không hiển thị hình ảnh chữ ký số của cơ quan, tổ chức. Chữ ký số phải đảm bảo đủ các thông tin sau: hình thức sao, tên cơ quan, tổ chức sao văn bản, thời gian ký (ngày tháng năm; giờ phút

giờ; múi giờ Việt Nam theo tiêu chuẩn ISO 8601) được trình bày bằng phông chữ Times New Roman, chữ in thường, kiểu chữ đứng, cỡ chữ 10, màu đen.

3. Hỏi: Cách viết hoa đối với danh từ riêng chỉ tên người được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Phụ lục II, kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/3/2020 về công tác văn thư có quy định cách viết hoa đối với danh từ riêng chỉ tên người như sau:

+ Tên người Việt Nam: đối với tên thông thường sẽ viết hoa chữ cái đầu tất cả các âm tiết của danh từ riêng chỉ tên người; đối với tên hiệu, tên gọi nhân vật lịch sử sẽ viết hoa chữ cái đầu tất cả các âm tiết.

+ Tên người nước ngoài được phiên âm chuyển sang tiếng Việt: đối với trường hợp phiên âm sang âm Hán-Việt sẽ viết theo quy tắc tên người Việt Nam; đối với trường hợp phiên âm không sang âm Hán-Việt (phiên âm trực tiếp sát cách đọc của nguyên ngữ) sẽ viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất trong mỗi thành phần.

4. Hỏi: Cách viết hoa đối với tên cơ quan, tổ chức được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Phụ lục II, kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/3/2020 về công tác văn thư có

quy định cách viết hoa đối với tên cơ quan, tổ chức như sau:

- Cơ quan, tổ chức của Việt Nam:

+ Viết hoa chữ cái đầu của các từ, cụm từ chỉ loại hình cơ quan, tổ chức; chức năng, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức (Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống tham nhũng, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường,...);

+ Trường hợp viết hoa đặc biệt (Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng...).

- Tên cơ quan, tổ chức nước ngoài:

+ Tên cơ quan, tổ chức nước ngoài đã dịch nghĩa: viết hoa theo quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức của Việt Nam (Liên hợp quốc, Tổ chức Y tế thế giới...);

+ Tên cơ quan, tổ chức nước ngoài được sử dụng trong văn bản ở dạng viết tắt: viết bằng chữ in hoa như nguyên ngữ hoặc chuyển tự Latinh nêu nguyên ngữ không thuộc hệ La-tinh (WTO, UNDP, UNESCO...)/.